



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

DTAM NEWS

ข่าวเพื่อมวลชน



www.dtam.moph.go.th
Call Center 02 591 7007



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



@DTAM

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือภาคีเครือข่าย นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (PHP) จำหน่ายในร้านขายยาคุณภาพ

เน้น 5 กลุ่มโรคอาการยอดฮิต หวังเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับประชาชน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือเครือข่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร PHP ในร้านขายยาคุณภาพ เบื้องต้นเน้นไปที่ 5 โรคอาการที่ประชาชนมักเจ็บป่วยบ่อย เช่น กลุ่มอาการนอนไม่หลับ กลุ่มออฟฟิศซินโดรม กลุ่มระบบทางเดินอาหาร ช่วยขับลม กลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม กลุ่มแก้ไข้ แก้ไอ หวังเพิ่มการเข้าถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพให้กับประชาชน

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products หรือ PHP) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสมุนไพรไทย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพ และเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการสมุนไพรไทย โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยผ่านการคัดเลือก กว่า 1,000 รายการ แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร & เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ภายนอก

ล่าสุดปีนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับ เครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงเครือข่ายร้านขายยาคุณภาพ เดินหน้านำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products หรือ PHP) เข้าโครงการจัดจำหน่ายในร้านขายยาคุณภาพ โดยเน้นข้อบ่งใช้ใน 5 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มอาการนอนไม่หลับ กลุ่มออฟฟิศซินโดรม กลุ่มระบบทางเดินอาหาร ช่วยขับลม กลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม กลุ่มแก้ไข้ แก้ไอ โดยหวังว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงยาสมุนไพรคุณภาพ พร้อมทั้ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐาน อีกด้วย

ทางด้าน ดร.ภญ.มณฑกา อธิษฐานกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวว่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญชวนร้านยาคุณภาพเข้าร่วมโครงการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน จำหน่ายในร้านขายยา เพื่อเพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ที่ผ่านการรับรองจากกรมฯ ทั้ง 14 รายการ ที่มีข้อบ่งใช้ใน 5 กลุ่มอาการ ซึ่งเป็นอาการที่ประชาชนส่วนใหญ่มักเจ็บป่วยบ่อย ได้แก่ **1.กลุ่มอาการนอนไม่หลับ :** ยาสุขไสยาสน์, Deep sleep pillow mist, ชาใบหม่อน สูตร Happy Heart ตรา Golden ray **2.กลุ่มออฟฟิศซินโดรม :** สเปรย์นวด ตราชมภิญญ์, ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยไฟฟ้าไฟว์, Ithai Oriental aroma body gel, น้ำมันสมุนไพรไทยตรา เทวดาใจดี **3.กลุ่มระบบทางเดินอาหาร ช่วยขับลม :** ชาใบหม่อนสูตรมะตูม ดอกคำฝอย ตรา Golden ray **4.กลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม** น้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็น, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และ **5.กลุ่มแก้ไข้** แก้เจ็บคอ เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย : ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด, ยาแก้ไอผสมฟ้าทะลายโจร โดยระยะเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกวางจำหน่ายในร้านขายยา P&F จำนวน 23 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย สามารถสอบถามได้ที่ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เบอร์โทรสายด่วน 063 - 267 4154 Facebook กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.facebook.com/dtam.moph

